

Mạo danh cơ quan BHXH lừa đảo thu tiền trợ cấp thất nghiệp của người lao động

21:58 25/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Tại Quảng Nam, các đối tượng lừa đảo tạo một tài khoản ngân hàng có đuôi là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau đó gửi một văn bản giả đến người lao động yêu cầu hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp.

Thứ Ba, ngày 15 tháng 08 năm 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi trợ cấp bảo hiểm xã hội thất nghiệp

Chủ hồ sơ: **TRẦN THỊ M**

Sinh ngày: 19

Mã số BHXH:4247

Mã hộ56129

Trường hợp ông/bà: **TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG** trong khoảng thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng đã tìm được việc làm và tham gia bảo hiểm xã hội bị trùng với tháng nhận trợ cấp thất nghiệp. Việc nhận trợ cấp thất nghiệp như trên đã vi phạm vào điều 22 [Nghị định 28/2015/NĐ-CP](#).

Yêu cầu ông/bà: **TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG** có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền 2.974.200 VND đã thực hiện nhận không đúng quy định trong thời gian sớm nhất để được xử lý.

Quyết định thi hành có hiệu lực từ ngày 15/08/2023 đến ngày 25/08/2023.

Chủ hồ sơ thanh toán qua số tài khoản liên kết của hệ thống BHXH VIỆT NAM

- Tài khoản : **BAOHIEMXAHOIVN**
- Ngân hàng : **MB BANK**
- Chủ tài khoản : **PHAN THANH DAT – BHXH VIỆT NAM**
- Số tiền : **2.974.200 VND**
- Nội dung : **thanh toan ho so 4920674247**

* Các ông/bà kế toán trưởng, Phụ trách Chế độ BHXH và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI



Nguyen Vinh Quang

Nơi nhận:

- Ông/Bà Trần Thị Minh Phương (để báo cáo);
- Thư để gửi (phối hợp);
- Lưu; VT;

Ngày 23/8, lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo người lao động thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp.

Chị T.T.P (sinh năm 1999, trú tại thôn A Đông, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) phản ánh đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam về việc mình bị một số đối tượng gửi quyết định thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định gửi đến cho chị P nêu: Trong khoảng thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp, chị P đã tìm được việc làm và tham gia BHXH bị trùng với tháng nhận trợ cấp thất nghiệp. Do đó, việc nhận trợ cấp thất nghiệp của chị P đã vi phạm vào điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Các đối tượng lừa đảo yêu cầu chị P có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền gần 3 triệu đồng đã nhận không đúng quy định trong thời gian sớm nhất. Trong văn bản gửi đến nạn nhân với nội dung: "Quyết định thi hành có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 đến ngày 25/8/2023".

Sau đó, yêu cầu chị P chuyển số tiền đã nhận sai về tài khoản mang tên PHAN THANH DAT - BHXH VIỆT NAM tại ngân hàng MB bank. Công văn này được làm giả tinh vi với con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để xác minh thông tin, chị P gửi văn bản nói trên đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam, đơn vị này đã chuyển đến Phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) kiểm tra, xác minh.

BHXH Quảng Nam xác định đây là số tài khoản giả danh cơ quan BHXH Việt Nam, quyết định thu hồi trợ cấp thất nghiệp là giả. BHXH Việt Nam không có lãnh đạo tên Nguyễn Vinh Quang, cũng như không có tài khoản cá nhân nào liên kết với BHXH Việt Nam, mà số tài khoản của cơ quan BHXH là số tài khoản của tổ chức.

BHXH Quảng Nam cảnh báo, để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng lợi dụng lỗ hổng của việc người dân tự kích hoạt số tài khoản online để đặt tên cơ quan, tổ chức nhà nước. Người lao động cần thận trọng, khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ cần liên hệ ngay với cơ quan, tổ chức có liên quan để được giải đáp.

Hiện nay, bất kỳ công dân nào cũng có thể tải ứng dụng của các ngân hàng về rồi khai báo online. Nhưng các từ khóa liên quan đến các cơ quan, đơn vị của nhà nước như: BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh thì ngân hàng không kiểm soát, không xóa được. Điều này dễ gây nhầm lẫn cho người dân khi nhận được văn bản của cơ quan chức năng, do đó người dân dễ bị đối tượng lừa đảo tận dụng.

Trước tình trạng lừa đảo mạo danh cơ quan bảo hiểm như trên, BHXH tỉnh Quảng Nam cũng đã có

văn bản gửi cơ quan, đơn vị, người lao động để cảnh báo.

PV

Link bài viết: <https://nguoiambao.vn/public/mao-danh-co-quan-bhxx-lua-dao-thu-tien-tro-cap-that-nghiep-cua-nguoi-lao-dong>